

แบบ : ๑

รายงานผลการปฏิบัติการ รอบ ๖ เดือน ( ตุลาคม ๒๕๖๐ - มีนาคม ๒๕๖๑) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

สำนักงานนายทะเบียนจังหวัดฉะเชิงเทรา

## งบกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

แผนงาน/โครงการ	กิจกรรม/เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ
<p>๑. โครงการอบรมทางไกลถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์เวชปฏิบัติแผนไทยสู่แพทย์แผนไทย (Teleconference) จังหวัดฉะเชิงเทรา ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ตุลาคม ๒๕๖๐- กันยายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา</p>	<p><u>กิจกรรม</u> อบรมทางไกลถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์เวชปฏิบัติแผนไทย</p> <p><u>เป้าหมาย</u> แพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์ และบุคลากรสาธารณสุข จำนวน ๑๐ ครั้ง ครั้งละ ๒๐ คน</p>	<p>- บุคลากรแพทย์แผนไทยและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้รับองค์ความรู้เพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์ด้านเวชปฏิบัติแผนไทยผ่านอบรมทางไกลถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์เวชปฏิบัติแผนไทยเดือนละ ๑ ครั้ง ตามแผนของกรมการแพทย์แผนไทยฯ ธันวาคม ๒๕๖๐ – มีนาคม ๒๕๖๑ รวมทั้งหมด ๔ ครั้ง</p> <p>- ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๓๑ คน</p> <p>- ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ จำนวน ๓๔ คน</p> <p>- ครั้งที่ ๓ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ จำนวน ๒๕ คน</p> <p>- ครั้งที่ ๔ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๒๑ คน</p> <p>- บุคลากรมีความมั่นใจในการตรวจวินิจฉัยและให้การบำบัดรักษาโรคด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สามารถนำไปใช้ในการพัฒนางานแพทย์แผนไทยในหน่วยบริการ</p> <p>- ประเมินความพึงพอใจ ๔ ครั้ง ร้อยละ ๗๔.๗๖</p>	<p>ไม่ใช้งบประมาณ อบรมผ่านระบบ Webex</p>

แผนงาน/โครงการ	กิจกรรม/เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ
<p>๒.โครงการมหกรรมการแพทย์ แผนไทย จังหวัดฉะเชิงเทรา ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ วันที่ ๒ - ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จังหวัดกาญจนบุรี</p>	<p><u>กิจกรรม</u> ๑. จัดบูธให้ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย และสมุนไพร ณ ห้างโรบินสันกาญจนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี - ให้ความรู้ เรื่องอะโรมาบำบัดช่วยใน การนอนหลับ, ลิปมันสมุนไพรบัวบก (Centella lip) และแผ่นยาพอกลดอาการ ปวด โดยแพทย์แผนไทย - ให้ความรู้ เรื่อง การใช้สมุนไพรในผู้ป่วย โรคสะเก็ดเงินและผู้ป่วยโรคกระดูกหัก ด้วยภูมิปัญญาหมอพื้นบ้าน โดยหมอ พื้นบ้าน ๒. สาธิตการทำลิปมันสมุนไพรบัวบก (Centella lip) และร่วมกิจกรรมบนเวที กลาง การประกวดยาสมุนไพร <u>เป้าหมาย</u> ๑. ผู้ให้ความรู้ ได้แก่ ผู้รับผิดชอบงาน แพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา เครือข่ายโรงพยาบาลบ้านโพธิ์ หมอพื้นบ้าน อำเภอท่าตะเกียบ ๒. ผู้เข้าร่วมงาน ได้แก่ เครือข่ายบุคลากร ด้านการแพทย์แผนไทย เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม.และประชาชน ในเขตภาคกลางและภาคตะวันออก</p>	<p>- ผู้เข้าเยี่ยมชมงานทั้ง ๖ วัน จำนวน ๗๐๐ คน ประกอบด้วย ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ ทางเลือก ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าส่วนราชการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เครือข่ายด้านการแพทย์แผนไทยฯ หมอพื้นบ้าน อสม. ประชาชนใน เขตภาคกลางและภาคตะวันออก สื่อมวลชน นักเรียน ประชาชนที่มาเดินเที่ยวชมงาน ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จังหวัดกาญจนบุรี - เครือข่ายด้านการแพทย์แผนไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ คุ้มครองและ ส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและ สมุนไพร มีการแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกัน เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์สู่ประชาชน ในภาคกลางและภาคตะวันออก สามารถนำองค์ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน ในการดูแลและส่งเสริมสุขภาพตนเอง ครอบครัวและชุมชน</p>	<p>กองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย จำนวน ๘๑,๖๘๐ บาท (แปดหมื่นหนึ่งพันหกกร้อยแปดสิบบาทถ้วน)</p>

แผนงาน/โครงการ	กิจกรรม/เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ
๓. ประชุมคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยระดับจังหวัด จังหวัดฉะเชิงเทรา ปีงบประมาณ ๒๕๖๑	<p><u>กิจกรรม</u></p> <p>๑. ประชุมคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยระดับจังหวัด จังหวัดฉะเชิงเทรา ปีงบประมาณ ๒๕๖๑</p> <p><u>เป้าหมาย</u></p> <p>- คณะกรรมการคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยระดับจังหวัดจังหวัดฉะเชิงเทรา ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๓ ครั้ง</p>	<p>- จัดประชุมคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย จำนวน ๒ ครั้ง</p> <p>ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ และครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑</p> <p>คณะกรรมการได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและเสนอแผน/แนวทาง การดำเนินงานด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทยตามรายงานการประชุมฯ จำนวน ๒ ครั้ง ที่แนบท้าย</p>	<p>กองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย</p> <p>จำนวน ๓๘,๐๐๐ บาท</p> <p>(หนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)</p>

#### งบดำเนินงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา

แผนงาน/โครงการ	กิจกรรม/เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ
๑. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพงานวิจัยด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก จังหวัดฉะเชิงเทรา ปีงบประมาณ ๒๕๖๑	<p><u>กิจกรรม</u></p> <p>๑. จัดอบรมหลักสูตรการพัฒนางานวิจัยด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก</p> <p><u>เป้าหมาย</u></p> <p>- ผู้รับผิดชอบงานการแพทย์แผนไทย ทุกหน่วยบริการในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ๓๕ คน</p> <p>- มีจำนวนงานวิจัยสมุนไพร/งานวิจัยด้านแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกอย่างน้อย ๕ เรื่อง</p>	<p>- ผู้รับผิดชอบงานการแพทย์แผนไทยและบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทยมีความรู้และความเข้าใจ เกี่ยวกับการวิจัยเบื้องต้น และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>- ได้หัวข้อเรื่องวิจัยและสามารถนำไปต่อยอดให้เป็นวิจัยที่สมบูรณ์ได้ จำนวน ๑๕ เรื่อง</p>	<p>งบดำเนินงาน</p> <p>สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา</p> <p>จำนวน ๒๗,๐๐๐ บาท</p> <p>(สองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)</p>

แผนงาน/โครงการ	กิจกรรม/เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ
<p>๒. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก จังหวัดฉะเชิงเทรา ปีงบประมาณ ๒๕๖๑</p>	<p><u>กิจกรรม</u> ๑. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการให้บุคลากรแพทย์แผนไทยได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการแพทย์แผนไทย ๒. จัดประกวดหน่วยงานพื้นที่ต้นแบบดีเด่นด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ระดับจังหวัด ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๒ ประเภท</p> <p><u>เป้าหมาย</u> - โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่มีแพทย์แผนไทยปฏิบัติงาน</p>	<p>- ผู้รับผิดชอบงานแพทย์แผนไทย มีการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และนำแนวทางการพัฒนางานด้านการแพทย์แผนไทย ไปต่อยอดในการจัดบริการการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น</p> <p>- ผลการประกวดพื้นที่ต้นแบบดีเด่นด้านการแพทย์แผนไทยฯ ประเภท โรงพยาบาลชุมชน ได้แก่ รางวัลที่ ๑ ได้แก่ รพ. พนมสารคาม รางวัลที่ ๒ ได้แก่ รพ.แปลงยาว รางวัลที่ ๓ ได้แก่ รพ.สนามชัยเขต รางวัลชมเชย ได้แก่ รพ.บางน้ำเปรี้ยว รางวัลชมเชย ได้แก่ รพ.บ้านโพธิ์</p> <p>- ผลการประกวดพื้นที่ต้นแบบดีเด่นด้านการแพทย์แผนไทยฯ ประเภท โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ได้แก่ รางวัลที่ ๑ ได้แก่ รพ.สต.บ้านหนองหว้า อ.พนมสารคาม รางวัลที่ ๒ ได้แก่ รพ.สต.บ้านต้นนา อ.พนมสารคาม รางวัลที่ ๓ ได้แก่ รพ.สต.หนองแหวน อ.พนมสารคาม รางวัลชมเชย ได้แก่ สอน.เฉลิมพระเกียรติฯ ดอนฉิมพลี อ.บางน้ำเปรี้ยว</p>	<p>งบดำเนินงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน ๔๘,๗๐๐ บาท (สี่หมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)</p>

แผนงาน/โครงการ	กิจกรรม/เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ
<p>๓.โครงการอบรมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานจังหวัดฉะเชิงเทรา ปีงบประมาณ ๒๕๖๑</p>	<p><u>กิจกรรม</u> ๑.จัดอบรมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน</p> <p><u>เป้าหมาย</u> - ประธาน/ผู้แทนชมรมผู้สูงอายุ ๑๑ อำเภอๆละ ๒ - ๔ คน จำนวน ๓๕ คน</p>	<p>รางวัลชมเชย ได้แก่ รพ.สต.ดอนทราย อ.บ้านโพธิ์</p> <p>- ประธาน/ผู้แทนชมรมผู้สูงอายุเข้ารับการอบรม จำนวน ๓๕ คน ได้รับความรู้ เรื่อง พื้นฐานเกี่ยวกับสุขภาพแบบองค์รวม การใช้เครื่องมือทางการแพทย์ในกิจวัตรประจำวัน ภาชนะการเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุแบบองค์รวม ฝึกปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม (ถาษิตัดตน/โยคะบำบัด/สมาธิบำบัด), การนวดผ่อนคลาย และการทำผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ</p>	<p>งบดำเนินงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)</p>

แบบ : ๒

รายงานภูมิปัญญา ที่ได้นำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ตามที่เจ้าของ/ผู้ครอบครองฯ อนุญาตฯ

รายละเอียดภูมิปัญญา ที่ได้นำไปใช้ประโยชน์				หมายเหตุ
ชื่อภูมิปัญญา และชื่อเจ้าของ	องค์ประกอบ/สูตรตำรับยา/รายละเอียด	วิธีการนำไปใช้ประโยชน์	สถานที่/กลุ่มเป้าหมาย	

\* หมายเหตุ : กำลังอยู่ในช่วงเตรียมการ

## แบบ : ๓

## รายงานผลการประชุม/พัฒนา/ถ่ายทอด/แลกเปลี่ยนระหว่างกลุ่มเครือข่ายระดับจังหวัด

## การจัดบริการการแพทย์แผนไทยออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว. จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

วัน/เดือน/ปี/สถานที่	กิจกรรมประชุม/พัฒนา/ถ่ายทอด/แลกเปลี่ยน	สาระสำคัญจากการประชุม/พัฒนา/ถ่ายทอด/แลกเปลี่ยน	หมายเหตุ
วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ รร.มัธยมสิริวัณวรี ๓ หมู่ ๓ ตำบลคลองตะเกรา อำเภอกาตาปะเดียบ	โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดฉะเชิงเทราและโครงการ “จังหวัดฉะเชิงเทราหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน	ออกปฏิบัติงานเพื่อช่วยเหลือในการรักษา ป้องกัน ฟื้นฟู สุขภาพอนามัยของประชาชนท้องถิ่น ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย ผู้มารับบริการ จำนวน ๒๘ คน	
วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ รร.บ้านหนองยาง หมู่ ๓ ตำบลคูยายหมี่ อำเภอสนามชัยเขต	โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดฉะเชิงเทราและโครงการ “จังหวัดฉะเชิงเทราหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน	ออกปฏิบัติงานเพื่อช่วยเหลือในการรักษา ป้องกัน ฟื้นฟู สุขภาพอนามัยของประชาชนท้องถิ่น ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย ผู้มารับบริการ จำนวน ๒๑ คน	
วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๑ ณ วัดบางไทร หมู่ ๙ ตำบลโยธะกา อำเภอบางน้ำเปรี้ยว	โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดฉะเชิงเทราและโครงการ “จังหวัดฉะเชิงเทราหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน	ออกปฏิบัติงานเพื่อช่วยเหลือในการรักษา ป้องกัน ฟื้นฟู สุขภาพอนามัยของประชาชนท้องถิ่น ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย ผู้มารับบริการ จำนวน ๖๙ คน	
วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ ณ วัดจรเข้ตาย หมู่ ๖ ตำบลบางคา อำเภอราชสาส์น	โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดฉะเชิงเทราและโครงการ “จังหวัดฉะเชิงเทราหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน	ออกปฏิบัติงานเพื่อช่วยเหลือในการรักษา ป้องกัน ฟื้นฟู สุขภาพอนามัยของประชาชนท้องถิ่น ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย ผู้มารับบริการ จำนวน ๓๖ คน	
วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ วัดสามรั่ม หมู่ ๓ ตำบลบางเล่า อำเภอกลองเชื่อน	โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดฉะเชิงเทราและโครงการ “จังหวัดฉะเชิงเทราหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน	ออกปฏิบัติงานเพื่อช่วยเหลือในการรักษา ป้องกัน ฟื้นฟู สุขภาพอนามัยของประชาชนท้องถิ่น ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย ผู้มารับบริการ จำนวน ๓๕ คน	
วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ วัดข้าอ่าวไล่ หมู่ ๔ ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว	โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดฉะเชิงเทราและโครงการ “จังหวัดฉะเชิงเทราหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน	ออกปฏิบัติงานเพื่อช่วยเหลือในการรักษา ป้องกัน ฟื้นฟู สุขภาพอนามัยของประชาชนท้องถิ่น ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย ผู้มารับบริการ จำนวน ๒๔ คน	

อบรมทางไกลถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์เวชปฏิบัติแพทย์แผนไทย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

วัน/เดือน/ปี/สถานที่	กิจกรรมประชุม/พัฒนา/ถ่ายทอด/แลกเปลี่ยน	สาระสำคัญจากการประชุม/พัฒนา/ถ่ายทอด/แลกเปลี่ยน	หมายเหตุ
วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องชั้น ๓ ตึกใหม่ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดฉะเชิงเทรา	อบรมทางไกลถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ เวชปฏิบัติแพทย์แผนไทย ครั้งที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๓๑ คน	โรคสตรีและเด็ก กับการตรวจวินิจฉัยทางแผนปัจจุบัน	
วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ห้องชั้น ๓ ตึกใหม่ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดฉะเชิงเทรา	อบรมทางไกลถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ เวชปฏิบัติแพทย์แผนไทย ครั้งที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๓๔ คน	สมุฏฐานการเกิดโรคว่าด้วยโรคสตรี	
วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ห้องชั้น ๓ ตึกใหม่ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดฉะเชิงเทรา	อบรมทางไกลถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ เวชปฏิบัติแพทย์แผนไทย ครั้งที่ ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๒๕ คน	เวชปฏิบัติการแพทย์แผนไทยว่าด้วยโรคสตรี (ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ)	
วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องชั้น ๓ ตึกใหม่ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดฉะเชิงเทรา	อบรมทางไกลถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ เวชปฏิบัติแพทย์แผนไทย ครั้งที่ ๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๒๓ คน	เวชปฏิบัติการแพทย์แผนไทยว่าด้วยโรคสตรี (การนวดรักษา)	



## กิจกรรมประชุม/พัฒนา/ถ่ายทอด/แลกเปลี่ยนเรื่องอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

วัน/เดือน/ปี/สถานที่	กิจกรรมประชุม/พัฒนา/ถ่ายทอด/แลกเปลี่ยน	สาระสำคัญจากการประชุม/พัฒนา/ถ่ายทอด/แลกเปลี่ยน	หมายเหตุ
วันที่ ๒๔ พ.ย. ๒๕๖๐ ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด กาญจนบุรี	กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ ทางเลือก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุม ๒ คน	แสดงความคิดเห็นและสรุปการจัดงานมหกรรมการแพทย์ แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ครั้งที่ ๑๐ ภาคกลางและ ภาคตะวันออก ต่อต่อ ประสานงาน เรื่องของการจัดบูธ สถานที่จัดงานและที่พักของผู้มาร่วมงาน	
วันที่ ๑๗ - ๑๙ มี.ค. ๒๕๖๑ ณ โรงแรมที. เค. พาเลซ แอนด์ คอน เวนชั่น ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร	กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ ทางเลือก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมการประชุมวิชาการ “การแพทย์โหมีโอพาธี : ทางเลือกดูแลตนเอง และครอบครัว” จำนวน ๒ คน	เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขในการให้บริการ บำบัดรักษาผู้ป่วยด้วยการแพทย์ผสมผสานในสถานบริการ สุขภาพ	
วันที่ ๑๕ - ๑๖ มี.ค. ๖๑ ณ โรงแรม เดอะริช จ.นนทบุรี	อบรมโครงการส่งเสริมสุขภาพด้านเวชศาสตร์ บูรณาการ เพื่อผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑	เพื่อพัฒนาศักยภาพ Primary care team ในการนำ เวชศาสตร์บูรณาการไปใช้ในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ	
วันที่ ๒๘ - ๓๐ มี.ค. ๖๑ ณ โรงแรมโดมอนด์พลาซ่า อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี	ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การขับเคลื่อนเมืองสมุนไพร และงานการแพทย์ แผนไทย	เพื่อพัฒนาศักยภาพ หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือกในการขับเคลื่อนงานแพทย์แผนไทย แลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนเมืองสมุนไพร พื้นที่ต้นแบบ ดีเด่นแห่งชาติด้านการแพทย์แผนไทย และศึกษาดูงาน	

แบบ : ๔

รายงานการจัดทำทะเบียนสมุนไพรมีคุณค่าต่อการศึกษา หรือวิจัย หรือมีความสำคัญทางเศรษฐกิจ หรืออาจสูญพันธุ์

ชื่อ(ท้องถิ่น/ชื่อกกลาง/ชื่อวิทยาศาสตร์/ ชื่อวงศ์/การจำแนกกลุ่ม ๓ กลุ่ม)	ลักษณะทางพฤกษศาสตร์	สรรพคุณ/การใช้ประโยชน์	ภาพประกอบ
ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

\*หมายเหตุ : มีแผนสำรวจ ในเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑

แบบ : ๕

รายงานสำรวจ รวบรวมที่ดินเอกชนที่เป็นถิ่นกำเนิดของสมุนไพร หรือจะใช้ปลูกสมุนไพร

ชื่อเจ้าของที่ดิน/ที่ตั้ง	ขนาดเนื้อที่ (ไร่)	สมุนไพรที่มีถิ่นกำเนิด/สมุนไพรที่จะปลูก (ระบุชื่อ/จำนวน)	หมายเหตุ
ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

\* หมายเหตุ : กำลังอยู่ในช่วงเตรียมการ

แบบ : ๖  
 รายงานพื้นที่เขตอนุรักษ์/นอกเขตอนุรักษ์ ที่เป็นถิ่นกำเนิดสมุนไพร

หน่วยงานที่รับผิดชอบพื้นที่ ตามกฎหมายและที่ตั้ง	ขนาดเนื้อที่ (ไร่)	สมุนไพรที่สำรวจพบ	หมายเหตุ
ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

\* หมายเหตุ : กำลังอยู่ในช่วงเตรียมการ